

Thái Bình tiếp tục chủ động, sáng tạo học và làm theo Bác

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc trên tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong lịch sử, Thái Bình vinh dự 5 lần được đón Bác Hồ về thăm. Khắc ghi lời Bác dạy, những năm qua, tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo sức lan tỏa và sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò nêu gương, đi đầu trong mọi công việc, thực hiện "nói đi đôi với làm". Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững...



Cơ sở hạ tầng xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) được nâng cấp đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nâng cao chất lượng và điều kiện sống của nhân dân và hơn hết là tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết trong Đảng bộ và nhân dân. Trên cơ sở phát huy kết quả đã đạt được, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, đặc biệt là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 với nhiều cách làm sáng tạo và thực chất hơn. Đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ. Phải biến các kế hoạch, chuyên đề đã đặt ra thành những việc làm cụ thể; biến ý thức thành hành động và xác định tâm thế "nói đi đôi với làm", phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra mà mọi mục tiêu, nhiệm vụ trước hết phải xuất phát từ lợi ích và nhu cầu của nhân dân.

Bám sát Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thời gian qua,

việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc trên tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn

vinh, hạnh phúc". Trong đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức việc học tập chuyên đề theo hướng thường xuyên, liên tục, tự giác, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; học tập, quán triệt gắn với việc thực hiện cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Đến nay, việc học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 đã cơ bản hoàn thành. Trên cơ sở các nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021, các cấp, các ngành đã cụ thể hóa trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị; trong đó tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từ đó khống chế được các ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng, không để dịch lây lan. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và nhân dân đã tích cực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch với số tiền và hiện vật trị giá hàng tỷ đồng. Nhờ kiểm soát được dịch Covid-19, kinh tế của tỉnh có điều kiện phục hồi, đời sống nhân dân được bảo đảm. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 4,92% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt, Thái Bình được đánh giá là tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao thứ hai cả nước. Nhiều công trình trọng điểm của tỉnh được triển khai xây dựng và đẩy nhanh tiến độ. Mô hình vận động nhân dân hiến đất làm đường tiếp tục được triển khai và nhân rộng, trong đó lực lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đóng

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh



Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp hội chủ động rà soát, bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xác định nội dung đột phá cần thực hiện; lựa chọn nội dung có tính khả thi cao để thực sự làm chuyển biến rõ nét; đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm có liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo việc làm; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, tích tụ ruộng đất sản xuất hàng hóa; tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình... Một trong những nhiệm vụ trọng tâm chúng tôi đang tập trung thực hiện là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phụ trách Đảng bộ huyện Hưng Hà



Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà xác định trọng tâm là tiếp tục đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mà xã hội và nhân dân quan tâm. Chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện để bảo đảm việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 cũng như các chủ trương, nghị quyết của Đảng ngày càng nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

vai trò nòng cốt đi đầu, qua đó đã góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình làm thay đổi diện mạo và góp phần thúc đẩy phát triển kinh

tế - xã hội của các địa phương. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

ĐẠO QUYN

Nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19



Bệnh nhân nhi điều trị Covid-19 tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Từ ngày 4 - 23/8, 40 trường hợp nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận tại Thái Bình. Đây đều là những công dân từ miền Nam về và đã được cách ly ngay. So với những đợt điều trị trước, số lượng bệnh nhân Covid-19 đợt này đông hơn, trong đó có nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi khiến việc điều trị càng thêm vất vả. Thế nhưng, điều đó không là trở ngại đối với các bác sĩ, nhân viên y tế. Coi bệnh nhân như người thân của mình, họ vẫn dốc sức, dốc lòng điều trị để bệnh nhân nhanh hồi phục, sớm được xuất viện.

Tính đến sáng ngày 23/8, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang điều trị 33 bệnh nhân Covid-19, trong đó bệnh nhân nhỏ nhất mới hơn 2 tháng tuổi và nhiều tuổi nhất là gần 50 tuổi. Trong các bệnh nhân có nhiều bệnh nhân cùng một gia đình và đa dạng lứa tuổi. Để thực hiện tốt công

tác điều trị, cùng với 2 bác sĩ, 6 điều dưỡng, 3 cán bộ chẩn đoán hình ảnh, 1 cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thái Bình cũng bố trí 1 bác sĩ, 3 điều dưỡng sang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhi. Việc điều trị được thực hiện theo phác đồ của Bộ Y tế.

Bác sĩ Vũ Thị Sấu, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Bệnh nhân được bố trí điều trị ở tầng 2 và tầng 3 của Khoa. Do đặc thù một số gia đình có con nhỏ nên bố mẹ phải ở chung để chăm sóc. Hàng ngày, các bác sĩ vào thăm khám, điều dưỡng vào phát thuốc và cơm. Tùy tình hình sức khỏe, lứa tuổi từng người sẽ có thực đơn bảo đảm dinh dưỡng hợp lý. Trong quá trình điều trị, đa phần bệnh nhân đều có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau họng, đau người, chỉ có 1 trường hợp bị viêm

phổi. Đối với trường hợp bị viêm phổi chúng tôi điều trị bằng kháng sinh, thuốc hạ sốt, long đờm... và theo dõi oxy máu. Với bệnh nhân Covid-19, việc theo dõi sức khỏe phải được thực hiện sát sao bởi bệnh có thể tiến triển nặng rất nhanh. Do đó, các bác sĩ, nhân viên y tế phải thường xuyên thăm hỏi qua bộ đàm, theo dõi tình trạng bệnh nhân qua hệ thống camera. Nếu bệnh nhân có dấu hiệu khác thường sẽ thông báo ngay cho các bác sĩ. Hiện nay, đa phần bệnh nhân ở lứa tuổi thanh niên nên thể lực và sức đề kháng tốt, chỉ có những bệnh nhân nhi việc điều trị khó khăn, phức tạp hơn. Có những cháu bố mẹ bị nhiễm nên ở cùng song có trường hợp 3 tuổi phải vào điều trị một mình. Tại đây, các bác sĩ, điều dưỡng như điều trị vừa chăm sóc như người mẹ thứ hai từ việc cho ăn, tắm rửa, giặt quần áo đến cho bé ngủ. Thời gian đầu, do

lạ môi trường và mọi người nên bé quấy khóc nhưng nay bé đã quen dần, ngoan hơn. Hiện tại, tình hình sức khỏe của các bệnh nhân nhi đều ổn định.

Sự quan tâm, chăm sóc của các bác sĩ, nhân viên y tế trong suốt những ngày qua khiến nhiều bệnh nhân cảm động. Bởi trong lúc mắc bệnh, hoang mang, lo lắng, họ luôn nhận được sự động viên kịp thời. Liều thuốc tinh thần này có vai trò rất quan trọng để các bệnh nhân vượt lên chiến thắng bệnh tật.

Bệnh nhân V.T.N, xã Nam Thắng (Tiền Hải) cho biết: Gia đình tôi có 3 mẹ con bị nhiễm Covid-19. Ban đầu, khi mới vào điều trị, tôi bị sốt, ho, tức ngực. Hàng ngày, các bác sĩ đều thăm khám, phát thuốc 2 lần. Các bác sĩ, nhân viên y tế rất quan tâm, chăm sóc tận tình. Đến nay, các triệu chứng bệnh của tôi giảm rõ rệt, ăn uống bình thường. Cháu lớn mới vào viện điều trị được bố trí ở phòng riêng. Bé 2,5 tuổi nhà tôi cũng đã ổn định, chỉ sốt nhẹ. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tới các bác sĩ, nhân viên y tế. Chúc đội ngũ y tế nói riêng, lực lượng tuyến đầu nói chung thật nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Đợt điều trị này vất vả và nguy cơ lây nhiễm của chúng tôi rút mới cũng rất cao. Xác định rõ trách nhiệm, tận tâm, nhiệt huyết với công việc, mỗi cán bộ, nhân viên y tế đều mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi tối đa về trang thiết bị, vật tư để phục vụ công việc và luôn nhận được sự hỗ trợ từ tuyến trên. Khi bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện, với họ đó là niềm vui lớn nhất để có thêm động lực tiếp tục chiến đấu với dịch bệnh và đó cũng là niềm tự hào về màu áo blouse trắng.

HOÀNG LANH

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Công ty TNHH May Texhong Thái Bình hiện có hơn 3.900 lao động. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sản xuất, kinh doanh của Công ty gặp không ít khó khăn. Nhờ chính sách hỗ trợ do BHXH Việt Nam triển khai, Công ty được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền gần 80 triệu đồng/tháng. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng Nhân sự Công ty cho biết: Việc được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành BHXH đối với Công ty nói riêng, các

doanh nghiệp nói chung. Qua đó giúp Công ty với bất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch, BHXH Việt Nam triển khai 3 chính sách liên quan gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Đến nay, BHXH tỉnh đã thông báo số tiền điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1/7/2021 - 30/6/2022 tới 2.570 đơn vị, với 159.756

lao động, tổng số tiền trên 42 tỷ đồng. Xác nhận cho 1 đơn vị với 20 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 8 đơn vị với 85 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị trong quá trình làm thủ tục, bảo đảm giải quyết hồ sơ nhanh chóng, chính xác, kịp thời, BHXH tỉnh đã ban hành Công văn số 1679/BHXH-QLT, ngày 23/7/2021 hướng dẫn đơn vị, người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ lập hồ sơ theo mẫu quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH. Chủ động thực hiện rà soát,

lập danh sách các đơn vị đã hoàn thành đóng BHXH hết tháng 4/2021, các đơn vị giảm lao động từ 15% trở lên để sẵn sàng xác nhận, quyết định đủ điều kiện khi đơn vị đề nghị. Hàng ngày, tổng hợp báo cáo số đơn vị, số lao động, số tiền thực hiện tạm dừng, giảm mức đóng, hỗ trợ người lao động theo quy định. BHXH tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi để người lao động, người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ sớm nhất, kịp thời nhất, nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Ông Trần Thiên Thái, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Thời gian tới, BHXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong ngành chủ động phối hợp, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động được hưởng các chính sách của Chính phủ khi đủ điều kiện theo quy định: giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và xác nhận danh sách người lao động tham gia BHXH để hưởng hỗ trợ của nhà nước theo quy định. Đồng thời, tiếp tục rà soát các đơn vị sử dụng lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước để thông báo điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

THU HOÀI



Sản xuất tại Công ty TNHH May Texhong Thái Bình.